

Henry Ford Health

HALAGA NG PANGKALAHATANG KALKULASYON SA SINGIL

Hulyo 1, 2024

Kinakalkula ng Henry Ford Health ang isang porsiyento ng AGB sa pamamagitan ng "look-back" at kasama ang Medicare fee-for-service at lahat ng mga pribadong taga seguro sa kalusugan ng nagbabayad ng mga paghahabol sa samahan, Ang lahat ng ito ay alinsulod sa IRS Reg. Sec. 1.501(r)-5(b)(3), 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) at 1.501(r)-5(b)(3)(iii). Ang mga detalye ng kalkulasyong iyon at porsiyento ng AGB ay nakalarawan sa ibaba.

Ang mga porsiyento ng AGB para sa mga Henry Ford Health hospital ay agn mga sumusunod:

Facility Name	AGB
Henry Ford SEMI Medical Group	58.9%
Henry Ford Brighton Center for Recovery	97.64%
Henry Ford Providence Novi Hospital	31.7%
Henry Ford St. John Hospital	33.8%
Henry Ford Madison Heights Hospital	30.5%
Henry Ford Warren Hospital	30.5%
Henry Ford Providence Southfield Hospital	30.2%
Henry Ford River District Hospital	34.9%
Henry Ford Rochester Hospital	30.0%

Ang mga porsiyento ng AGB na ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng halaga sa lahat ng pasilidad ng ospital na naghahabol para sa emerhensya at ibang kinakailangang pangangalagang medikal na pinayagan ng Medicare bayad-para-sa serbisyo at sa lahat ng pribadong seguro sa kalusugan na nagbabayad ng mga paghahabol sa pasilidad ng ospital sa kabuuan ng pinagsamang buong singil para sa mga paghahabol. Ang tanging pag-angkin na ginagamit para sa layunin ng pagtukoy ng AGB ay ang mga pinahihintulutan ng isang taga seguro sa kalusugan sa panahon ng 12- na buwan bago ang pagkalkula ng AGB (sa halip na mga pag-angkin na nauugnay sa pangangalaga na ibinigay sa loob ng 12 buwan).

Sa kabila ng mga kalkulasyon sa AGB, ang Henry Ford SEMI Medical Group, Henry Ford Brighton Center for Recovery, Henry Ford Providence Novi Hospital, Henry Ford St. John Hospital, Henry Ford Madison Heights Hospital, Henry Ford Warren Hospital, Henry Ford Providence Southfield Hospital, Henry Ford River District Hospital and Henry Ford Rochester Hospital ay pumili na ipairal ang angkop na porsiyento ng AGB na 30%.